

HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Hiệu Ứng Đám Đông: Các Cuộc Cách Mạng Trong Lịch Sử - Phần 3** của **HCA**. Hội chân thành cảm tạ giả. Kính mời. **Trân trọng.**

HIỆU ỨNG ĐÁM ĐÔNG: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TRONG LỊCH SỬ

Phần 3

CÁCH MẠNG THÁNG 8 Ở VIỆT-NAM NĂM 1945

Ngày 09 tháng 3, Nhật bất ngờ đảo chính Pháp đưa toàn bộ các viên chức và thường dân Pháp vào trại giam. Nhật đầu hàng Đồng-Minh từ đầu tháng 8 cùng năm, nếu nói Việt-Minh cướp chính quyền từ tay Pháp và Nhật có lẽ không ổn chút nào vì lẽ thực dân Pháp và phát-xít Nhật đâu còn chính quyền để mà cướp? Vậy chỉ có thể nói là Việt-Minh cướp chính quyền Trần Trọng Kim.

Ngày 11/3/1945, hoàng đế Bảo Đại ra tuyên ngôn độc lập và xé bỏ các hiệp ước bất bình đẳng với Pháp và giao cho học giả Trần Trọng Kim lập nội các.

Ngày 17 tháng 4 năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim ra đời với thành phần là các chuyên gia trong nhiều ngành khác nhau mà

ông Tô Hải trong “Hội Ký Của Một Thằng Hèn” gọi là những người “hy sinh liêu minh cứu nước”.



Nội Các Trần Trọng Kim năm 1945

Nội Các Quốc Gia Việt-Nam của học giả Trần Trọng Kim, được thành lập ngày 17/04 năm 1945, gồm toàn các trí thức: một giáo sư, hai kỹ sư, bốn bác sĩ, bốn luật sư. Đó là các ông Trần Trọng Kim, Hoàng Xuân Hãn, Hồ Tá Khanh, Trịnh Đình Thảo, Vũ Trọng Khánh, Vũ Ngọc Anh, Trần Văn Chương, Trần Đình Nam, Vũ Văn Hiến, Phan Anh và Nguyễn Hữu Thi.

Ngày 17 tháng 8 năm 1945, được nhạc sĩ Tô Hải mô tả trong Blog của ông như sau:

“Cho tới một ngày (17/8/1945) Đoàn Thanh Niên của chúng tôi tay cầm cờ quẻ ly, miệng hát "Này thanh niên ơi..." đi Mít-tinh chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim" thì mới trắng mắt ra rằng

mình đã được huy động đi "cướp chính quyền" từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, do Việt-Minh tổ chức mà không biết.

Tất cả đều diễn biến rất nhanh chóng. Cờ quẻ ly hạ xuống! Cờ đỏ sao vàng kéo lên, và một người "quần nâu áo vải" đầu đội béret, tay cầm súng pặc-học, thắt lưng đeo một, hai quả lựu đạn OF (lựu đạn khói) ra tuyên bố vài câu gì đó mà tớ đứng xa quá nên nghe chẳng rõ, chỉ nhớ lồm bồm có mấy câu... "Chính quyền đã về tay nhân dân" và sau đó thì.... hàng ngàn người như có gài sẵn kim hoả trong lòng đã nổ tung ra thành những khẩu hiệu "Muôn năm! Muôn năm!" long trời lở đất....

Hàng chục lá cờ đỏ sao vàng được tung ra, kéo theo cả hàng ngàn người chạy ủa sang phủ Thống Sứ cũ (ở xé nhà hát lớn) phá cửa, leo hàng rào vào chiếm phủ Khâm Sai Đại Thân. Mọi việc diễn ra nhanh chóng, chẳng khác gì cái cảnh tớ đã được xem sau này trong phim "Lê-Nin Với Cách Mạng Tháng 10) có trường đoạn chiếm Cung Điện Mùa Đông"!

Nhạc sĩ Phạm Duy viết trong Hồi Ký của ông như sau:

"Sau khi Nhật đầu hàng, quân đội Nhật ở Việt-Nam trao trả Phủ Toàn Quyền cho Phủ Khâm Sai Bắc Bộ. Để tỏ ý chỉ bảo vệ đất nước, vào ngày 17 tháng 8, công chức Hà Nội -được lệnh của vị Khâm Sai Phan Kế Toại- đứng ra tổ chức một cuộc mít-tinh ở trước Nhà Hát Lớn Hà-Nội.

Cuộc mít-tinh của các ông các bà công chức đang diễn tiến thì bỗng nhiên một lá cờ đỏ sao vàng rất lớn được thả từ bao lơn của nhà hát xuống, rồi một người leo lên khán đài cướp micro để hô khẩu hiệu và hát bài Tiến Quân Ca của Văn Cao. Thế là cuộc

biểu tình của Tổng Đoàn Công Chức bỗng nhiên biến thành cuộc biểu tình của Mặt Trận Việt Minh.



Mít-tinh trước Bắc Bộ Phủ ngày 19/8/1945

Hai ngày sau, tức là 19 tháng 8, Việt-Minh đích thân đứng ra tổ chức một cuộc mít-tinh khổng lồ, cũng ở trước nhà hát Lớn Hà-Nội. Sau đó, đoàn người biểu tình kéo đến bao vây Bắc Bộ Phủ. Ông Khâm Sai Phan Kế Toại đầu hàng ngay.

Coi như cướp được quyền hành chánh rồi, đoàn người kéo luôn qua trại Khố Xanh ở đường Đồng Khánh để cướp quyền quân sự. Một ngàn lính Bảo An ở trong trại không kháng cự, cờ quẻ Ly được hạ xuống, cờ đỏ sao vàng được kéo lên.”

Nhà báo Bùi Tín nói:

“Cái lòng yêu nước mênh mông mạnh mẽ của tuổi thanh xuân chúng tôi lúc bấy giờ đã bị lợi dụng để đảng Cộng-Sản cướp chính

quyền cho riêng mình, chứ không phải là cướp chính quyền vì độc lập dân tộc và vì tự do của người công dân.”

Qua những nhân chứng kể trên chúng ta nhận biết Việt-Minh đã lợi dụng đám đông trong cuộc biểu tình ngày 17/8/1945 của công chức ủng hộ chánh phủ Trần Trọng Kim để “tráo bài ba lá” biến thành cuộc biểu tình ủng hộ Việt-Minh để đến ngày 19/8/1945 xúi giục đám đông cướp chính quyền từ tay chính quyền Trần Trọng Kim.

HCA

(còn tiếp)

Tài liệu tham khảo:

Đài Á Châu Tự Do (RFA) tiếng Việt:

Những sự thật về “Cách Mạng Tháng Tám”

https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Story-of-the-Week-NAn-08252009122317.html.